

ด่วนที่สุด

ที่ พล ๐๐๑๗.๒/ว ๓๐๑๑



ศูนย์ปฏิบัติการ ๗
COVID - 19 พิชญโลก

ศาลากลางจังหวัดพิชญโลก
ถนนวังจันทร์ พล ๖๕๐๐๐

๒๗ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) สำหรับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดพิชญโลก

เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิชญโลก รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิชญโลก (ท) หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิชญโลก นายกเทศมนตรีนครพิชญโลก และนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก

อ้างถึง หนังสือจังหวัดพิชญโลก ด่วนที่สุด ที่ พล ๐๐๑๗.๒/ว ๒๖๕๕ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔

ตามที่ จังหวัดพิชญโลก ได้แจ้งเตือนย้ำให้หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง แจ้งกำชับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดที่ปฏิบัติหน้าที่ ในจังหวัดพิชญโลก ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) จังหวัดพิชญโลกอย่างเคร่งครัด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระดับประเทศ พบจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ประกอบกับสถานการณ์ในจังหวัดพิชญโลกได้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ เพิ่มขึ้นจำนวนมาก และยังพบว่าข้าราชการบางส่วนยังมีการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดพิชญโลกเป็นปกติ ทำให้ไม่สามารถลดการหยุดยั้งเชื้อโรคได้ รวมทั้งข้าราชการบางส่วนเมื่อเดินทางกลับมาปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัด พิชญโลกเป็นบุคคลกลุ่มเสี่ยง เพื่อให้การเฝ้าระวัง สกัดกั้นยับยั้งป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ดังนั้น จังหวัดพิชญโลก จึงกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) สำหรับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดพิชญโลก ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. ห้ามข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานของรัฐ พนักงานส่วนท้องถิ่น ตลอดจนบุคลากร หน่วยงานของรัฐในสังกัด เดินทางออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดพิชญโลกโดยไม่ได้รับอนุญาต
๒. กรณีที่มีความจำเป็นต้องออกนอกพื้นที่จังหวัดพิชญโลก ให้ทำหนังสือชี้แจงเหตุผลความจำเป็น และขออนุญาตต่อผู้ว่าราชการจังหวัด โดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ก่อนเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดพิชญโลก
๓. กรณีเมื่อได้รับอนุญาตให้เดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดพิชญโลก เมื่อเดินทางกลับเข้ามาในพื้นที่ จังหวัดพิชญโลกให้ปฏิบัติตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิชญโลกโดยเคร่งครัด หากฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตาม ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการทางวินัยตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป อนึ่ง สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายรณชัย จิตรวิเศษ)

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิชญโลก

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ

โทร ๐ ๕๕๒๔ ๖๔๔๑

พิชญโลก “มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจิตบริการ ยึดมั่นคุณธรรม ทำงานเป็นทีม”